

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII**

Thực hiện Báo cáo số 361/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số 1469/UBND-TH ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo giải trình, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền theo Phụ lục đính kèm.

UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo Thường trực HĐND và UBND tỉnh được biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kênh theo dõi THNV;
- Lưu: VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành

Phụ lục

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan có thẩm quyền chủ trì/phối hợp giải quyết, trả lời	Phân loại (đánh dấu x)			Giải trình nội dung kết quả giải quyết, trả lời
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	
I	Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT					
1	Cử tri xã Vĩnh Hòa kiến nghị: Công trình nước sạch Rú Lịnh đầu tư từ năm 2016 đến nay, hệ thống đường ống xuống cấp, chưa được nâng cấp sửa chữa, số hộ dân sử dụng nước từ công trình này giảm từ 200 hộ xuống còn 70 hộ sử dụng, đề nghị các cấp hỗ trợ sửa chữa nâng cấp.	Sở NN&PTNT; UBND huyện Vĩnh Linh		X	<p>Công trình nước sạch Rú Lịnh (còn gọi là: Công trình cấp nước thôn Hòa Bình và Hiền Dũng, xã Vĩnh Hòa) được thiết kế với công suất đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho 112 hộ; theo báo cáo kết quả thống kê của UBND xã Vĩnh Hòa, số hộ sử dụng thực tế là 107 hộ (đạt 95,54%). Công trình này được đánh giá là công trình cấp nước hoạt động bền vững, tỷ lệ sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, do đầu tư từ năm 2016 nên đến nay, hệ thống đường ống xuống cấp và cử tri kiến nghị là chính đáng.</p> <p>UBND huyện Vĩnh Linh đã có Quyết định số 5023/QĐ-UBND, ngày 31/12/2022, về phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, UBND huyện đã phân bổ đầu tư Công trình cấp nước tập trung xã Vĩnh Hòa với tổng mức đầu tư là 3.500 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 2.800 triệu đồng, ngân sách huyện là 700 triệu đồng. Công trình sẽ khởi công năm 2023, nhằm hỗ trợ xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.</p>	

2	<p>Cử tri xã Vĩnh Sơn kiến nghị: Cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề sạt lở dọc bờ sông Sa Lung, đề nghị các cấp sớm có giải pháp, tránh việc khi xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến tin mạng và tài sản của người dân lúc đó mới giải quyết thì quá muộn.</p>	<p>Sở NN&PTNT; UBND huyện Vĩnh Linh</p>		X	<p>Sông Sa Lung là sông nhánh của lưu vực sông Bến Hải, đi qua địa bàn 6 xã, thị trấn: Bến Quan, Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Hiền Thành. Những năm gần đây, do thiên tai liên tục xảy ra, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn đã sạt sát vào đường giao thông liên thôn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân. Để khắc phục sạt lở, năm 2021, UBND huyện đã đầu tư xây dựng hơn 110m kè chống sạt lở tại thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm; năm 2022 bằng các nguồn vốn đầu tư 300m tại thôn Quảng Xá và Lâm Cao xã Vĩnh Lâm; hơn 600m tại thôn Đức Xá xã Vĩnh Thủy; năm 2023 tiếp tục chuẩn bị đầu tư khoảng 200m kè chống sạt lở tại thôn Duy Viên xã Vĩnh Lâm. Sông Sa Lung đi qua xã Vĩnh Sơn tại thôn Phan Hiền dài hơn 1km nằm ở phía hữu hạ lưu sông, hợp lưu với sông Hiền Lương (tại cầu Hiền Lương). Tại khu vực này người dân đang tập trung nuôi trồng thủy sản với hơn 200 hồ lớn nhỏ; có một số đoạn sạt lở (khoảng 100-120m); tuy nhiên trên khu vực này không có nhà ở.</p> <p>Hiện tại UBND huyện vẫn đang tích cực kêu gọi các nguồn vốn đầu tư để tiếp tục khắc phục sạt lở các đoạn xung yếu trên tuyến.</p>
II	Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng				
1	<p>Cử tri huyện Vĩnh Linh kiến nghị: Tỉnh cần có biện pháp cụ thể để khôi phục bãi tắm Cửa Tùng khi đầu tư mở rộng các hoạt động du lịch trên địa bàn. Hiện nay Dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh chưa được thực hiện, trở thành dự án treo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thu nhập của người dân, đề nghị UBND tỉnh có hướng xử lý</p>	<p>UBND tỉnh; UBND huyện Vĩnh Linh</p>	X		<p><i>Nội dung 1:</i> Cần có biện pháp cụ thể để khôi phục bãi tắm Cửa Tùng khi đầu tư mở rộng các hoạt động du lịch trên địa bàn:</p> <p>UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 02/10/2021, đến nay đang đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, quảng trường và tổ chức xấp xếp lại các nhà hàng để tổ chức đầu mở rộng các hoạt động du lịch trên địa bàn.</p>

						<p><i>Nội dung 2:</i> Dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh chưa được thực hiện, trở thành dự án treo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thu nhập của người dân, đề nghị UBND tỉnh có hướng xử lý:</p> <p>UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 356/ QĐ-UBND ngày 28/2/2023, đến nay công ty cổ phần hương mại Sông Hiền đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch.</p>
III	Lĩnh vực giao thông vận tải					
1	Cử tri xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp đường bê tông giao thông liên thôn tuyến dọc sông Sa Lung (từ Gia Lâm đi Tân Lập), tuyến đường đi bia tích Thượng Lập, đoạn cuối (từ thôn Nhà Tài đi Vĩnh Cháp) để đảm bảo cho lộ trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã, Kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí mở rộng tuyến đường Nam bộ, từ Hồ Xá đi Vĩnh Thủy (vì <i>đường hẹp, mật độ tham gia giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thường tâm</i>).	UBND huyện Vĩnh Linh		X		<p>- Hiện nay ngân sách huyện rất hạn chế, vì vậy UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Long đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp đường bê tông giao thông liên thôn tuyến dọc sông Sa Lung (từ Gia Lâm đi Tân Lập), tuyến đường đi bia tích Thượng Lập, đoạn cuối (từ thôn Nhà Tài đi Vĩnh Cháp) từ nguồn vốn đầu giá QSD đất xã hưởng. Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh.</p> <p>- Kinh phí mở rộng tuyến đường Nam bộ, từ Hồ Xá đi Vĩnh Thủy là rất lớn. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh. Trước mắt, UBND huyện giao cho Ban ATGT huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.</p>
2	Cử tri xã Vĩnh Giang (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp đường bê tông hóa giao thông liên thôn, tuyến liên xã Tân An - Tùng Luật. Đề nghị tỉnh cho tu sửa tuyến đường tiếp giáp với ĐT70 (ĐT.574) vì đã xuống cấp, đảm bảo việc đi lại của người dân.	UBND huyện Vĩnh Linh		X		<p>Hiện nay ngân sách huyện rất hạn chế, trong khi nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên các năm gần đây không được bố trí. UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh trong thời gian tới.</p>

IV	Lĩnh vực tài nguyên, môi trường				
1	<p>Nhiều ý kiến của cử tri xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) bức xúc, mất lòng tin vì đến nay việc giao đất theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh chưa được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ theo cam kết; đến nay đã có nhiều đơn thư khiếu kiện lên các cấp. Đề nghị UBND tỉnh có phưng án quyết liệt, cụ thể, giải quyết để người dân có đất sản xuất.</p>	<p>UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND huyện Vĩnh Linh</p>		X	<p>Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất trên đại bản tỉnh. Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Bến Hải giao lại đất cho địa phương quản lý, lập phương án sử dụng không có địa bàn xã Vĩnh Ô.</p> <p>Đối với xã Vĩnh Sơn, đến nay đã thực hiện: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi số 2682/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 và Quyết định phê duyệt phương án số 3033/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 với tổng diện tích được giao lại là 189,04 ha, trong đó có khoảng 157 ha, đất Công ty đã khai thác và theo Quyết định của UBND tỉnh phương thức bàn giao đất theo lộ trình khai thác của Công ty. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Sơn hoàn thiện Phương án chi tiết sử dụng đất, đã được thông qua HĐND xã Vĩnh Sơn tại kỳ họp thứ 6 ngày 27/2/2023 và được UBND huyện thống nhất phương án tại Công văn 339/UBND ngày 15/3/2023. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Sơn đang tiến hành thành lập các tiểu ban xét đối tượng được giao theo từng thôn và dự kiến bàn giao đất đợt 1 trong Quý II năm 2023.</p>
2	<p>Cử tri xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) kiến nghị: Hiện nay có 5/7 thôn xã Vĩnh Ô thuộc địa giới của Gio Linh quản lý nên trong quá trình thực hiện việc giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất cho bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều gặp khó khăn, nhiều lần kiến nghị huyện, tỉnh giải quyết còn chậm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của bà con.</p>	<p>UBND huyện Vĩnh Linh; Gio Linh</p>		X	<p>Hiện nay phần diện tích khoảng 400 ha mà Nhân dân xã Vĩnh Ô đang sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp và đất ở trên địa bàn xã Linh Trường, huyện Gio Linh thì đang được UBND huyện Gio Linh phối hợp với các cơ quan có liên quan đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính để bàn giao</p>

						<p>lại đất cho UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh quản lý. Sau khi hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính thì UBND xã Vĩnh Ô sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh xem xét cấp giấy CNQSD đất cho bà con.</p>
3	<p>Cử tri xã Vĩnh Sơn kiến nghị hiện nay nguồn nước đầu nguồn sông Sa Lung, Bến Hải bị ô nhiễm, người dân cho rằng đó là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến vùng nuôi tôm, gây thiệt hại lớn cho người dân. Vì vậy, đề nghị tỉnh có giải pháp kiểm tra, xử lý nguồn nước ô nhiễm.</p>	<p>Sở TN&MT; UBND huyện Vĩnh Linh</p>		X		<p>Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 19/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022 và Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quan trắc 12 đợt (1 đợt/tháng), kết quả quan trắc tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện nói chung, các chỉ tiêu phân tích chất lượng không khí và nước mặt vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam.</p> <p>Ngày 17/4/2023, sau khi nhận phản ánh của UBND xã Vĩnh Sơn và UBND xã Vĩnh Lâm về chất lượng nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, UBND huyện đã báo cáo và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiến hành lấy mẫu dọc sông Sa Lung. Ngày 27/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1463/STNMT-CCBVMT về kiểm tra chất lượng nguồn nước mặt sông Sa Lung thì có một số mẫu có chỉ tiêu vượt quy chuẩn môi trường. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chất lượng nước sông và kiểm soát các nguồn thải để có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt.</p>

V	Lĩnh vực văn hóa, xã hội				
1	<p>Cử tri xã Vĩnh Giang kiến nghị: + Di tích lịch sử Bến đò B Tùng Luật là di tích quốc gia nhưng đến nay nhiều hạng mục chưa được thực hiện đồng bộ, tượng đài xuống cấp, đề nghị tỉnh đầu tư quan tâm, tôn tạo;</p> <p>+ Tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm đến chế độ chính sách đối với những người đã tham gia kháng chiến năm 1979, 1980 đã được điều động làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nhưng đến nay không được công nhận.</p>	Sở VH-TT&DL; UBND huyện Vĩnh Linh		X	<p>+ Di tích Bến đò B (Bến đò Tùng Luật) được xếp hạng quốc gia theo Quyết định số 2410/QĐ-VH ngày 2/9/1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin. Năm 2013, di tích là 01 trong 06 di tích thành phần thuộc di tích Đồi bờ cầu Hiền Lương-Bến Hải được xếp hạng Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 09/12/2013. Năm 2007, di tích được đầu tư tôn tạo với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh; UBND tỉnh đang trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Sau khi được Chính phủ phê duyệt quy hoạch sẽ tiến hành đầu tư bảo tồn tôn tạo các di tích thành phần thuộc hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải.</p> <p>+ Nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm đề xuất.</p>
2	<p>Cử tri nhiều xã của huyện Vĩnh Linh kiến nghị: Các cấp quan tâm đến chế độ chính sách cho thanh niên xung phong tham gia năm 1972, hiện nay chưa được hưởng trợ cấp; đồng thời xem xét cho các đối tượng là Du kích giai đoạn năm 1972-1975 do mất hồ sơ gốc nên không làm được chế độ.</p>			Đề nghị UBND tỉnh, các Sở quan tâm.	<p>- Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ –TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BLĐTĐ-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo QĐ 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì thẩm quyền xét hồ sơ TNXP thuộc Đảng ủy, Chính quyền, UBMT, Chủ tịch Hội TNXP xã, thị trấn xét hồ sơ TNXP đủ điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Vì vậy,</p>

					<p>đề nghị cử tri chưa được hưởng trợ cấp cho thanh niên xung phong tham gia trong thời gian từ 15/7/1950 đến 30/4/1975 trực tiếp làm việc tại cơ sở để được giải quyết.</p> <p>- Việc xem xét cho các đối tượng là Du kích giai đoạn năm 1972-1975 do mất hồ sơ gốc nên không làm được chế độ không thuộc thẩm quyền của UBND huyện.</p>
3	<p>Cử tri xã Vĩnh Ô kiến nghị: Hiện nay có nhiều con em đồng bào dân tộc Vân kiều tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có việc làm, đề nghị các cấp ưu tiên, quan tâm bố trí; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện được vào học ở trường dân tộc nội trú tỉnh rất ít, đề nghị tỉnh hàng năm tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho trường dân tộc nội trú tỉnh để giúp cho học sinh các huyện, xã có nhu cầu học tập nâng cao trình độ.</p>	<p>Sở GD&ĐT; UBND huyện Vĩnh Linh</p>			<p>X</p> <p>- Qua rà soát của Phòng Giáo dục hiện nay tại xã Vĩnh Ô có 06 em đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có việc làm (các em sinh từ 1997-1999, tốt nghiệp từ 2014-2021), tuy nhiên việc bố trí sắp xếp còn gặp khó khăn vì huyện đang thực hiện tinh giảm, sắp xếp bộ máy theo quy định.</p> <p>- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện vào trường PTDT Nội trú tỉnh còn ít: Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Nội trú tỉnh là do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị giao số lượng cho các trường PTDT Nội trú huyện. Đa số các em đều có nguyện vọng được vào học tiếp ở trường Nội trú tỉnh nhưng chỉ tiêu rất thấp như năm học 2021-2022 chỉ có 14/70 em. Nội dung này đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét.</p>
4	<p>Cử tri Vĩnh Sơn kiến nghị: Di tích Bến Rèn đã được địa phương phối hợp với Sở VH-TT&DL khảo sát để thực hiện theo kế hoạch trong năm 2020, nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền công nhận di tích, đề nghị Tỉnh quan tâm.</p>	<p>Sở VH-TT&DL; UBND huyện Vĩnh Linh</p>			<p>X</p> <p>- Di tích Bến Rèn Nam Sơn đã được địa phương phối hợp với Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng hoàn thiện hồ sơ khoa học và pháp lý. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 110/TTr-SVHTTDL ngày 29/12/2020 trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh “Bến Rèn Nam Sơn”. Tuy nhiên ngày 30/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 198/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong đó có nội dung: “<i>Tạm thời chưa xem xét tổ chức xếp hạng hoặc đề nghị xếp hạng đối với một số di tích trong đó có di tích Bến Rèn Nam Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh</i>”. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục trình xếp hạng cấp tỉnh đối với di tích khi có chủ trương mới của Ủy ban nhân dân tỉnh.</p>

